

ด้วยพระนามของเอกองค์อัลลอฮ์

จดหมายข่าวอิหร่าน (ฉบับที่ 33)

การเมือง

สาส์นประธานาธิบดีอิหร่าน เนื่องในวันสากลว่าด้วยความเป็นปึกแผ่นสากลกับชาวปาเลสไตน์

ด้วยพระนามของพระเจ้า ผู้ทรงกรุณาปรานียิ่งเสมอ

วันที่ 29 พฤศจิกายน ตรงกับวันสากลว่าด้วยความเป็นปึกแผ่นสากลกับชาวปาเลสไตน์ ข้าพเจ้าในฐานะ
เป็นตัวแทนของชาวอิหร่านและรัฐบาลของประเทศนี้ ขอประกาศแสดงจุดยืนอันแน่วแน่ของสาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่านที่มีต่อประชาชนปาเลสไตน์ในการบรรลุอุดมการณ์ที่แท้จริงของพวกเขาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 29 พฤศจิกายน เป็นวันแห่งการรำลึกถึงการยึดครองแผ่นดินปาเลสไตน์ โดยระบอบอิสราเอล กว่า
70 ปี ซึ่งถือเป็นการเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานของชาวปาเลสไตน์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการกดขี่ข่มเหงและการ
ไร้ซึ่งความยุติธรรมต่อสิทธิอันชอบธรรมของประชาชาติที่ถูกกดขี่

ปีนี้ เราขอระลึกวันนี้ ท่ามกลางสถานการณ์ในอาชญากรรมที่โหดร้ายของระบอบรัฐzionistที่
เหยียดเชื้อชาติต่อชาวปาเลสไตน์ และผู้อาศัยอยู่ในฉนวนกาซา ทำให้ชาวโลกทั้งหลายต่างตื่นตระหนกเป็นอย่างมาก
และยังจะเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่เต็มไปด้วยการกดขี่และความเกลียดชังต่อระบอบรัฐzionistนี้

การสังหารพลเรือน ทั้งการโจมตีโรงพยาบาล และโรงเรียน โบสถ์ชาวยิว การปิดกั้นน้ำ อาหาร
น้ำมันและยารักษาโรคต่อประชาชนในฉนวนกาซา การอพยพและการลี้ภัยหลายแสนคน การสังหารผู้สื่อข่าว
และการโจมตีอาคารของหน่วยงานระหว่างประเทศ ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนอยู่ในสายตาของประชาคมโลก ขณะที่
รัฐบาลชาติตะวันตกอ้างถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสหรัฐฯและเหล่าพันธมิตร ผู้สนับสนุนรัฐzionistที่ยึดครอง
ในการก่ออาชญากรรมเหล่านี้

รัฐzionist ได้รูดหน้าประวัติศาสตร์ในอาชญากรรมทั้งหลาย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้วยการสังหาร
มนุษย์ ผู้บริสุทธิ์กว่า 14,000 คน ซึ่งกว่า 5,000 คน นั้นเป็นเด็กรวมอยู่ด้วย ท่ามกลางการสังหารเหล่านี้ มี
เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติมากกว่าหนึ่งร้อยคน และการสังหารผู้สื่อข่าวกว่าห้าสิบคน ทั้งหมดเหล่านี้
แสดงให้เห็นถึงรากเหง้าอันชั่วร้ายของรัฐzionist ซึ่งไม่เคยยี่мыันในกฎหมายระหว่างประเทศ แม้แต่ข้อเดียวก็ตาม
และการก่อการรุกราน อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อย่าง
โหดร้าย ท่ามกลางสายตาของชาวโลกทั้งหลาย

สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ขอเน้นย้ำให้เห็นว่า ประชาชาติปาเลสไตน์มีสิทธิอันชอบธรรมในการต่อสู้กับเหล่าผู้ยึดครองและขอประณามอาชญากรรมของรัฐเดือนที่สังหารเด็ก ที่มีต่อประชาชาติที่มีอำนาจและถูกกดขี่ และขอเรียกร้องสมาชิกขององค์การสหประชาชาติและอิสรชนทั้งหมดทั่วโลกให้แสดงปฏิกิริยาเพื่อยุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และการยึดครอง รวมทั้งการมอบสิทธิอันชอบธรรมให้ประชาชนปาเลสไตน์เป็นผู้กำหนดชะตากรรมของพวกเขาเอง จงรู้ไว้ว่า การกดขี่จะต้องถูกทำลาย และในที่สุด ชัยชนะจะเป็นของชาวปาเลสไตน์

สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ขอเน้นย้ำถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของสาธารณรัฐอิสลามในอุดมการณ์ของประชาชนปาเลสไตน์ในทุกด้าน และการแสดงให้เห็นถึงการยืนหยัดต่อสู้ เป็นสิทธิอันชอบธรรม และการเรียกร้องให้เยาวชนชาวปาเลสไตน์ลุกขึ้นเผชิญหน้ากับอาชญากรรมและการยึดครองของรัฐเดือนไซออนิสต์ และเรียกร้องให้ประชาคมโลกเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยกับการกระทำของรัฐเดือน อาชญากรรมรายนี้ ผู้ปฏิเสธกฎหมายระหว่างประเทศ และมติต่างๆของนานาชาติ

สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เชื่อว่า วิธีการเดียวในการแก้ไขปัญหาปาเลสไตน์ คือ การยุติการยึดครองแผ่นดินของชาวปาเลสไตน์ และการกลับคืนสู่มาตภูมิของผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ และการมอบสิทธิในการกำหนดชะตาชีวิตให้พวกเขา

ด้วยเหตุนี้ ข้อเสนอโครงการของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน บนพื้นฐานของการกลับสู่มาตภูมิของผู้ลี้ภัย และการลงประชามติระหว่างประชาชนหลัก รวมทั้งชาวมุสลิม ชาวคริสเตียน และชาวยิว ด้วยหลักการประชาธิปไตย และสิทธิระหว่างประเทศ การรับรองขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ และแทนที่โครงการเดิมตามความเหมาะสม

โครงการนี้ จะทำให้กรณีปาเลสไตน์ได้รับการแก้ไข ตามมุมมองทางกฎหมายและบนพื้นฐานของการมอบสิทธิในการกำหนดชะตากรรมและการกลับคืนสู่มาตภูมิ โดยทำให้ผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์กลับสู่มาตภูมิของพวกเขา

ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้า ขอยกย่องต่อความกล้าหาญของขบวนการยืนหยัดต่อสู้ในการปกป้องประชาชนอย่างหาญกล้า และบรรดาเยาวชนที่สร้างความภาคภูมิใจให้ปาเลสไตน์ ในการเผชิญหน้ากับการรุกรานของรัฐเดือนไซออนิสต์ และขอวิงวอนต่อพระเจ้าผู้เป็นเจ้า โปรดช่วยเหลือพวกเขาและทรงทำให้พวกเขาได้รับการปลดปล่อยจากการกดขี่ของรัฐเดือน ผู้ยึดครองด้วยเถิด

ฯพณฯ ชัยยิดอิบรอฮีม ราอีซี

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเยือนไทย

ฯพณฯ ดร.บากีร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทวิภาคี ภูมิภาค และระหว่างประเทศ ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์กับไทยในด้านต่างๆ

ในช่วงเริ่มต้นของการเดินทางนี้ ฯพณฯ ดร.บากีร์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวที่สถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำกรุงเทพฯ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ปี 2566 และตอบคำถามนักข่าวจากสื่อต่างๆ

ประเด็นที่สำคัญที่สุดในคำถามของนักข่าวคือ การรุกรานฉนวนกาซาของระบอบไซออนนิสต์ และการปล่อยตัวเชลยชาวไทยที่กลุ่มฮามาสจับไว้ ความปลอดภัยของเชลยชาวไทย และการกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของเชลยชาวไทยกลายเป็นประเด็นสำคัญของรัฐบาลไทยและประชาชนชาติ

ฯพณฯ ดร.บากีร์ ประกาศว่า จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ในดินแดนที่ถูกยึดครองไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 และการโจมตีโดยกลุ่มฮามาสเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติ และทางกฎหมายของชาวปาเลสไตน์สำหรับ 75 ปีแห่งการยึดครองดินแดนของพวกเขาโดยระบอบไซออนนิสต์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความกังวลของอิหร่านเกี่ยวกับชะตากรรมของเชลยต่างชาติ โดยเฉพาะชาวไทยในฉนวนกาซา โดยเน้นย้ำว่า ประเด็นนี้อยู่ในวาระการเยือนเลบานอนและกาตาร์ของรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน

ภายหลังการแถลงข่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยหลายครั้ง ได้แก่ ประธานรัฐสภา รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีต่างประเทศ เลขานุการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ในการประชุมครั้งนี้ ทุกฝ่ายได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรและความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศในช่วง 4 ศตวรรษที่ผ่านมา และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการขยายความสัมพันธ์ในทุกด้านให้มากที่สุด โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ในตอนท้ายของการประชุม ฯพณฯ ดร.บากีร์ ให้สัมภาษณ์พิเศษกับช่องเนชั่นทีวี และตอบคำถามนักข่าวของช่องเนชั่นทีวีอีกด้วย

เศรษฐกิจ

อิหร่านทำลายการผูกขาดของอเมริกาในการผลิตยารักษาโรคหลอดเลือดสมอง

ยา Alteplase เป็นหนึ่งในยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันซึ่งผลิตโดยสหรัฐอเมริกาเพียงผู้เดียว แต่ ณ ปัจจุบันนักวิจัยชาวอิหร่านประสบความสำเร็จในการผลิตยานี้

ยา Alteplase ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา โดยมีการจำหน่ายออกสู่ตลาดภายใต้แบรนด์ Altelyse ของบริษัทฐานองค์ความรู้ Arena Hayat Danesh

ตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารของ Arena Hayat Danesh กล่าวว่า หากคิดยานี้ให้กับผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมงแรกหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง จะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนและความพิการที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ยานี้ยังมีประสิทธิภาพมากในการรักษาภาวะหัวใจวายและเส้นเลือดอุดตันในปอด

Hosseinian เน้นย้ำ: คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ป่วยและแพทย์ และเรื่องนี้ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญที่สุดของเราในด้านเภสัชกรรมของประเทศ

ที่ผ่านมามาการนำเข้ายานี้มายังอิหร่านนั้นมีค่าใช้จ่าย 10 ล้านดอลลาร์ต่อปี และเมื่อยาที่อิหร่านผลิตเองนี้ได้เข้าสู่วงจรการบำบัดรักษาและเป็นการหยุดการนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นผลให้เกิดการประหยัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและช่วยสร้างการจ้างงาน ขณะเดียวกันจะทำให้อิหร่านได้รับรายได้ที่สำคัญอย่างน่าจับตามองผ่านการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านและตลาดยุโรปอีกด้วย

นอกจากนี้การผลิตยาขึ้นเองในอิหร่านทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าสำหรับตลาดของอิหร่านและประเทศอื่น ๆ

การป้องกันการตัดอวัยวะของผู้ป่วยเบาหวานด้วยอุปกรณ์ที่ผลิตโดยอิหร่าน

บริษัทฐานองค์ความรู้ของอิหร่านแห่งหนึ่งได้สร้างอุปกรณ์มาเชื่อมบาดแผลโดยไม่ต้องใช้สารเคมี เพื่อป้องกันการตัดอวัยวะในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

สาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นส่วนน้อย คือ การถูกตัดอวัยวะเนื่องจากมีการติดเชื้อสูง ซึ่ง ในผู้ป่วยเหล่านี้เองเส้นประสาทส่วนนั้นได้ถูกทำลาย และทำให้การไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะส่วนต่างๆ ลดลง ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ทำให้เกิดแผลที่ผิวหนังโดยเฉพาะที่เท้า และหากไม่รักษาบาดแผลเหล่านี้ก็จะนำไปสู่การติดเชื้อ และแพทย์หลายรายจะวินิจฉัยการแก้ปัญหาในขั้นตอนนี้คือ การตัดอวัยวะ

ข่าวดีก็คือการตัดอวัยวะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเดียวสำหรับปัญหานี้ และสามารถป้องกันได้หลายวิธี การมาเชื่อมบาดแผลถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยเบาหวานควรทำเพื่อลดโอกาสการถูกตัดอวัยวะ

อุปกรณ์ที่ผลิตโดยบริษัทอิหร่านชนิดนี้ใช้ก๊าซไอโซนในการมาเชื่อม วิธีนี้จะช่วยเร่งกระบวนการสมานแผลให้เร็วขึ้น อีกทั้งยังทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยแข็งแรงขึ้นและป้องกันการลุกลามของบาดแผลและการแพร่กระจายการติดเชื้อในบริเวณนั้นอีกด้วย

การบำบัดด้วยโอโซนจะทำลายเชื้อโรคในบริเวณแผลและซัดขวางการเจริญเติบโตของเชื้อ
กระบวนการนี้ทำให้ความเป็นไปได้ของการติดเชื้อเกือบเป็นศูนย์และบริเวณโดยรอบของบาดแผลก็ปราศจาก
เชื้อโรค ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์สำคัญอีกประการหนึ่งของการรักษาวิธีนี้ คือทำให้การไหลเวียนโลหิตบริเวณแผลดีขึ้น

อุปกรณ์ชนิดนี้นอกจากจะฆ่าเชื้อบาดแผลเบาหวานแล้ว ยังใช้ฆ่าเชื้อที่ผัก, ผลไม้, เนื้อสัตว์, ไข่, ปลา
และของเล่นต่างๆ ได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตและส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในราคาที่ต่ำกว่าตัวอย่างอุปกรณ์จากต่างประเทศอย่าง
มาก โดย ณ ปัจจุบันกำลังการผลิตของบริษัทอยู่ที่จำนวน 10,000 เครื่องต่อเดือน

ข่าวสารอื่นๆ

การจัดพิธีรำลึกเชิดชูเกียรติชาวอิหร่านที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย

พิธีรำลึกถึงท่านเอกอัครราชทูต กุมมี บุคคลชาวอิหร่านที่สำคัญและมีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์
ไทย ถูกจัดขึ้นที่เมืองพระนครศรีอยุธยา โดยมี ฯพณฯ ไซยิดเรซา โนบัคดี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน เข้าร่วมงาน

ผู้เข้าร่วมพิธีรำลึกดังกล่าวประกอบไปด้วย ชาวไทยผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากท่านเอกอัครราชทูต, ตัวแทน
จากภูมิภาคสุโขทัย และที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมของสถานเอกอัครราชทูตอิหร่าน-กรุงเทพฯ เข้าร่วม โดย
เริ่มต้นพิธีด้วยการอันเชิญโองการจากคัมภีร์อัลกุรอานและมีการพวงหรีดที่สถานที่ฝังศพของท่านเอกอัครราชทูต

ในปี 1605 ท่านเอกอัครราชทูต เดินทางยังกรุงศรีอยุธยา หลังจากนั้นท่านก็สามารถกลายเป็นหนึ่งใน
เจ้าหน้าที่ระดับสูงในราชสำนักของพระมหากษัตริย์ เนื่องจากการบริหารจัดการและไหวพริบของท่าน และได้
เข้ารับราชการที่กรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระมหากษัตริย์ถึง 6 พระองค์ นับตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช และเนื่องจากท่านได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมาก จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
ระดับสูงที่สำคัญ รวมทั้งตำแหน่งที่ปรึกษาส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์อีกด้วย

ท่านเอกอัครราชทูต ได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี (ซัยคูลอิสลาม)
คนแรกของราชอาณาจักรไทย โดยมีหน้าที่ในการเป็นผู้นำชาวมุสลิมและดูแลกิจการของชาวมุสลิมในประเทศ

ในสมัยของท่านเอกอัครราชทูต เหล่าข้าราชการและชนบทรอบข้างของพวกเขาได้รับอิทธิพลจาก
ชาวอิหร่าน พระมหากษัตริย์แห่งสยามก็ทรงรับเอาอิทธิพลจากวัฒนธรรมอิหร่านในเรื่องการแต่งกาย, การ
รับประทานอาหาร และรูปแบบสถาปัตยกรรม และชาวอิหร่านได้เข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์อยู่เป็นประจำ

ท่านเอกอัครราชทูต สมรสกับสตรีคนหนึ่งในราชวงศ์ยูซยา และผลของการแต่งงานครั้งนี้ ท่านมีทายาทคือ ลูกชายสองคนและลูกสาวหนึ่งคน ซึ่งในปัจจุบันลูกหลานของท่านนั้นยังคงเป็นครอบครัวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย อาทิเช่น คือ ตระกูลอะห์หมัดจุฟา และบุณนาค เป็นต้น

ท่านเอกอัครราชทูต ถึงแก่อนิจกรรมในปี 1631 สิริรวมอายุ 88 ปี และหลุมฝังศพของท่าน ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมอิสลาม-อิหร่าน ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การสร้างภาพยนตร์สารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของบุรุษชาวอิหร่านผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ เมื่อกว่าสี่ร้อยปีที่แล้วท่านได้เดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยและมีบทบาทสำคัญในราชสำนักของพระมหากษัตริย์ไทย นับเป็นสิ่งสำคัญมากในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันของอิหร่านและไทย และยังทำให้ผู้คนของทั้งสองประเทศใกล้ชิดกันและรู้จักกันมากขึ้น

การแข่งขันเทเบียร์น KISH MARATHON ในรายการการแข่งขันสหพันธ์กรีฑาโลก

การแข่งขันวิ่งมาราธอน Kish Island ของอิหร่าน ซึ่งตั้งอยู่ในน่านน้ำของอ่าวเปอร์เซีย ถูกจัดให้อยู่ในอันดับสูงสุดของรายการทั่วไปของสหพันธ์กรีฑาโลก

นับเป็นครั้งแรกในอิหร่านที่ตัวแทนของสหพันธ์กรีฑาโลกได้เข้าตรวจสอบเส้นทางและข้อกำหนดทางเทคนิคของการแข่งขัน Kish Marathon และยืนยันการรับรองโดยได้ระดับ A

จนถึงขณะนี้ การแข่งขันวิ่ง Kish เป็นการวิ่งมาราธอนที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน ซึ่งจัดขึ้นมาแล้ว 3 ครั้ง และถือเป็นการวิ่งมาราธอนรอบเกาะเพียงแห่งเดียวในโลก โดยมีระยะทาง 42.195 กิโลเมตร

ความภาคภูมิใจระดับนานาชาติของนักเรียนชาวอิหร่านด้วยการคว้า 14 เหรียญรางวัล

เลขาธิการฝ่ายวิทยาศาสตร์และวิชาการของเทศกาลนักเรียน Ibn Sina กล่าวว่า นักเรียนชาวอิหร่านได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง, 3 เหรียญเงิน และ 10 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์โลก ISIF2023

เมฮ์ดี ราชิดี กล่าวเกี่ยวกับการแข่งขันวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ISIF2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยอิน โคนิเซียในเดือนพฤศจิกายนว่า: ในการแข่งขันนี้มีทีมเข้าร่วมทั้ง 860 ทีมจาก 21 ประเทศ และทีมอิหร่านได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด 14 เหรียญ

คลังภาพที่งดงามของอิหร่าน



สวนอิหร่าน (Iranian gardens)

ได้รับการขึ้นทะเบียนในรายการมรดกโลกขององค์การยูเนสโก โดยมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ ตั้งอยู่ในเส้นทางที่มีน้ำไหลผ่าน มีกำแพงล้อมรอบ และอยู่ภายในสวนที่คฤหาสน์ฤดูร้อนที่มีสระน้ำ

ผู้จัดทำ: ฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฯ

คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทย ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก @IranInTh